

ชื่อเรื่อง	: ศึกษาวิเคราะห์สตรีกับพันธกิจการเยียมเยียน สมาชิกในคริสตจักร กรณีศึกษาหมวดคริสเตียน สันติราชนิมิต หมู่บ้านแพะป่าคา ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคริสตจักร ภาคที่ 1 เชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นางวิวรรณ์ เกตุญาติ
หลักสูตร	: ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์หลัก	: อาจารย์นิทรภาพร ลัดดากรพันธุ์
วันที่อนุมัติผลงาน	: 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า	: 43 หน้า
คำสำคัญ	: พันธกิจการเยียมเยียน

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิกและสมาชิกคณะสตรีคริสเตียนหมวดคริสเตียนสันติราชนิมิต ความเข้าใจพันธกิจการเยียมเยียนและการมีส่วนร่วมในพันธกิจการเยียมเยียนของสมาชิกหมวดคริสเตียนสันติราชนิมิต ซึ่งแบ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นห้าบทดังต่อไปนี้

บทที่หนึ่ง บทนำ กล่าวถึงความเป็นมาของหมวดคริสเตียนสันติราชนิมิต ปัญหาและแรงจูงใจของผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน พื้นที่การศึกษา ผู้นำคริสตจักร นิยามคำศัพท์ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษา

บทที่สอง ศาสนศาสตร์ว่าด้วยการเยียมเยียนในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นการศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการเยียมเยียน ความหมายตามพระคัมภีร์ ความสำคัญของพันธกิจการเยียมเยียน จุดประสงค์ของการเยียมเยียน วิธีการเยียมเยียนเทคนิคในการออกไปเยียมเยียนสมาชิกในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่บ้าน โรงพยาบาล และอื่น ๆ พันธกิจการเยียมเยียนของหมวดคริสเตียนสันติราชนิมิต ระหว่างเดือนกันยายน ค.ศ. 2008 ถึง มกราคม ค.ศ. 2009

โดยมีคณะสตรีคริสเตียนหมวด คริสเตียนสันติราชนิมิตเป็นแกนนำในการเยี่ยมเยียน
ร่วมทีม ผู้อภิบาลของหมวดคริสเตียนสันติราชนิมิต

บทที่สาม วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาโดยใช้ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 79 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของหมวดคริสเตียนสันติราชนิมิต เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 เป็นความเข้าใจพันธกิจด้านการเยี่ยมเยียน และตอนที่
3 เป็นการมีส่วนร่วมในการทำพันธกิจด้านการเยี่ยมเยียนของคณะสตรีคริสเตียนหมวด
คริสเตียนสันติราชนิมิต นอกจากนี้แบบสอบถามแล้วยังมีแบบสัมภาษณ์เฉพาะ
คณะกรรมการสตรีและสมาชิกคณะสตรีคริสเตียนอีกจำนวน 1 ฉบับ เป็นการสอบถาม
ความคิดเห็นของพวกเขามีต่อพันธกิจการเยี่ยมเยียนโดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองร่วมทีมผู้อภิบาลของหมวดคริสเตียนสันติราชนิมิต และทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติร้อยละบรรยายในรูปของตาราง

บทที่สี่ ผลการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่าสมาชิกคริสเตียนหมวดสันติ
ราชนิมิตส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีบุตรเพียงคนเดียว แม้ว่าจะแตกต่าง
อายุกัน การศึกษาสูงสุดส่วนมากปริญญาตรี อาชีพรับจ้างมีรายได้เฉลี่ย 5,000 –
10,000 บาท ส่วนมากมีสถานภาพเป็นสมาชิกธรรมดา พวกเขามีความเข้าใจใน
พันธกิจการเยี่ยมเยียนมากพอสมควร และเห็นว่าการเยี่ยมเยียนมีความสำคัญ
มีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตคริสตจักร ส่วนมากต่างให้ความร่วมมืออย่างดีในพันธกิจนี้
ด้วยการมีส่วนร่วมในการเยี่ยมเยียนและมีบทบาทในการนำมัสการเผยพระวจนะ
อธิษฐานเผื่อ เล่นดนตรี ขับร้อง อ่านพระคัมภีร์หนุนใจในการถวาย การนำคนอื่น ๆ ไป
ร่วมในทีมเยี่ยมเยียนตามบ้าน โรงพยาบาล ที่ทำงาน เรือนจำ โรงเรียน และที่ตลาด
เป็นต้น อย่างไรก็ตามสมาชิกเห็นว่ามีข้อจำกัดในการเยี่ยมเยียนร่วมกับคณะสตรีฯ ได้แก่
เรื่องของเวลาการทำงานประจำวัน สุขภาพ ความรับผิดชอบดูแลลูกที่อายุน้อย เป็นต้น

บทที่ห้า สรุปและข้อเสนอแนะ พันธกิจการเยี่ยมเยียน นับว่าเป็น
พันธกิจที่สำคัญและเสริมกำลังใจ ความรัก ความสามัคคี และการเติบโตผ่านจิต
วิญญาณของคริสต์สมาชิก คณะสตรีของหมวดคริสเตียนสันติราชนิมิตต่างร่วมแรงร่วม
ใจกันทำพันธกิจนี้ด้วยดี นับตั้งแต่การตั้งหมวดคริสเตียนฯ จนกระทั่งปัจจุบันอย่างไร
ก็ตามผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเรื่องพาหนะว่าควรจะมีพาหนะประจำการเยี่ยมเยียนเพื่อ
ความพร้อมเพียงในการนัดหมายการไปและกลับ มีปัจจัยช่วยผู้ที่เราไปเยี่ยมเยียน
พอสมควร และควรสร้างผู้นำกลุ่มการเยี่ยมเยียนเพิ่มขึ้น